

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học



Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học Nguyễn Xá (Vũ Thu).

Giáo viên qua các mô đun chương trình GDPT mới. Đối mới cách quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường.

Đối mới cách quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường. Xây dựng cơ chế ưu tiên, khuyến khích công tác khuyến học, khuyến tài để động viên, khích lệ kịp thời những nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đối mới cách quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường. Xây dựng cơ chế ưu tiên, khuyến khích công tác khuyến học, khuyến tài để động viên, khích lệ kịp thời những nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đối mới cách quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường. Xây dựng cơ chế ưu tiên, khuyến khích công tác khuyến học, khuyến tài để động viên, khích lệ kịp thời những nỗ lực của cán bộ, giáo viên và học sinh.

Năm học 2023 - 2024 là năm học đầu tiên Trường Tiểu học Thụy Quỳnh (Thái Thụy) đưa giáo dục STEM vào chương trình dạy học. Vì thế, khi triển khai nhiều giáo viên còn ngỡ ngàng và gặp khó khăn. Để tháo gỡ và giúp giáo viên tự tin hơn, nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo giáo viên tự đổi mới mình để sáng tạo trong tiết dạy.

con cá, đoàn tàu, bông hoa hay dụng cụ gấp quần áo; cách gắn các mảnh ghép với nhau sao cho đẹp và có thể dễ dàng gấp mở; cách sử dụng dụng cụ để gấp quần áo cho đẹp, đẹp. Cô giáo Phạm Thị Chiên chia sẻ: Trong tiết học, tôi sử dụng phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Các em giải quyết vấn đề một cách sáng tạo thông qua việc trao đổi, hợp tác thảo luận nhóm, trình bày kết quả thu được sau mỗi hoạt động học tập và giải thích kết quả, bày tỏ ý kiến cá nhân, tập thể khi lựa chọn giải pháp làm dụng cụ gấp quần áo hay đồ chơi. Thông qua tiết học giúp các em hình thành và phát triển các năng lực chung tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; phát triển năng lực đặc thù toán học, công nghệ, mỹ thuật. Sản phẩm của các em cuối tiết học STEM này sẽ là các đồ dùng học tập, đồ chơi, vật dụng ứng dụng phục vụ cuộc sống.

Ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Ngành giáo dục huyện luôn quan tâm đến sự sáng tạo, chất lượng đội ngũ để bảo đảm tỷ lệ giáo viên, nhân viên cho các cấp học, bậc học. Cùng với đó, thực hiện việc điều động, luân chuyển bảo đảm đội ngũ giáo viên đối với các trường xa trung tâm huyện. Quan tâm tới chất lượng bồi dưỡng cán bộ,



Các chị em trong Đại đội 4 dân quân gái tập trung luyện tập bắt mọt tiêu.

Những đóa hoa bên mâm pháo

Tên gọi Đại đội 4 dân quân gái tập trung từ lâu đã không còn xa lạ với người dân huyện Tiên Hải nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung, không chỉ bởi những chiến công hiển hách đơn vị lập được trong thời chiến mà còn bởi những cống hiến, hy sinh thầm lặng trong thời bình của các nữ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.

Một ca trực của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiên Hải kéo dài tới 30 ngày nên chị Vũ Thị Xuyên, xã Nam Thanh thường chuẩn bị đầy đủ hành trang trước khi ra đơn vị. Chị dặn dò con cái chăm chỉ học hành, chuẩn bị đầy đủ gia vị nhà bếp, thu dọn quần áo, lo chu toàn mọi công việc khi mình đi vắng. Gác lại công việc gia đình cùng nỗi nhớ chồng con, chị cùng đồng đội hằng say luyện tập. Chị Xuyên chia sẻ: Động lực lớn nhất của tôi là luôn yêu màu xanh áo lính, bản thân muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ vùng trời Tổ quốc. Mỗi khi ra đơn vị, tôi cố gắng sắp xếp công việc gia đình thật hợp lý vì từ nhà tôi đơn vị khá xa, con còn nhỏ nên phải dặn chồng và các con thật kỹ trước khi đi.

Chị Nguyễn Thị Duyên, để sắp xếp được công việc gia đình và việc kinh doanh của cửa hàng, chị phải nhờ cả chồng, bố mẹ hai bên giúp đỡ đơn các cháu đi học. Chồng chị kiểm soát các việc chăm con mỗi khi chị ra đơn vị huấn luyện, anh chính là động lực, cũng là hậu phương vững chắc để chị hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi tháng một lần, 10 chị em trong dịp trực mới của Đại đội lại có mặt ở đơn vị để nhận bàn giao công việc. Trong cái se lạnh của gió biển mỗi sớm mai, thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi bắt đầu công việc, các nữ chiến sĩ như những đóa hoa nở bên mâm pháo. Họ công hiến bằng trách nhiệm, tình cảm và quên đi những vất vả mưu sinh của một người phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Duyên chia sẻ thêm: Ở đây mỗi khi nắng thì nắng rất, mưa lạnh thì rất buốt, có bão thì đơn vị cũng là nơi đón đầu tiên... nên muốn thích nghi chị em phải quyết tâm rất cao, bản thân cố gắng cũng phải thực hiện. Chúng tôi thường phải thao tác với những khẩu pháo rất to, vắc những viên đạn pháo rất nặng nên chỉ cần một cá nhân không làm

tròn nhiệm vụ thì sẽ ảnh hưởng đến an toàn của cả đơn vị. Sau mỗi lần huấn luyện, chị em đều họp lại với nhau để động viên và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Đặc thù của tác chiến phòng không là diễn ra trong thời gian ngắn, đòi hỏi hành động của từng pháo thủ phải hết sức khẩn trương và tuyệt đối chính xác. Vì vậy, việc huấn luyện các phương án đánh địch luôn được Ban CHQS huyện Tiên Hải chỉ đạo thường xuyên, từ để đến khó để chị em quen dần với các góc phương vị, góc tà. Pháo thủ Trần Thị Dinh cho biết: Năm 2019 là năm đầu tiên tôi tham gia Đại đội, thấy giáo cho tôi đứng vị trí pháo thủ số 3, rồi pháo thủ số 4, sau đó tôi lại được chuyển sang làm khẩu đội trưởng. Trải qua nhiều vị trí, được thực hành nhiều nên tôi đã quen với mọi hoạt động. Qua các hội thi, hội thao hay diễn tập của Quân khu, của tỉnh, chúng tôi luôn tự tin mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong hai năm 2022, 2023, Đại đội tham gia diễn tập bắn đạn thật trong khu vực phòng thủ tỉnh và diễn

TIẾN ĐẠT

Lính cựu gương mẫu hiến đất làm đường

Tới xã Thái Hưng (Hưng Hà) hỏi nhà cựu chiến binh (CCB) Hoàng Minh Toán, nhiều người cao tuổi trong xã ai cũng biết bởi ông là Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội CCB rất gương mẫu và được mọi người yêu quý.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, gương mẫu hiến đất làm đường, tạo hành lang thông thoáng cho người dân đi lại. Năm 1969, vì bị thương nặng và nhiễm chất độc da cam, ông Toán được xuất ngũ trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác tại UBND xã đến năm 1990 thì nghỉ chế độ. Với kinh nghiệm của mình, ông đã tập hợp, đoàn kết CCB trong thôn Tổng Xuyên cùng tham gia các hoạt

động của địa phương. Khi xã Thái Hưng mở rộng tuyến đường trục chính chạy qua thôn, ông đã gương mẫu tháo dỡ 85m dài tường bao, hiến gần 300m² đất thổ cư, tháo dỡ một ngôi nhà gỗ, chặt bỏ nhiều cây ăn quả có giá trị, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Ông Vũ Đức Hoạt, Chủ tịch Hội CCB xã Thái Hưng cho biết: Xã Thái Hưng phấn đấu đến năm 2025 về đích nông thôn mới nâng cao. Trong đó, việc mở rộng tuyến đường trục chính chạy qua thôn Tổng Xuyên được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà giao thương của địa phương cũng phát triển. Tuyến đường này dài 1,3km kết nối từ đường ĐT.66B đến đường tỉnh ĐT.468 với diện tích cần giải phóng mặt bằng hơn 13.100m² gồm đất thổ cư và đất ruộng của 68 hộ dân. Ngay khi cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đến khu dân cư, ông Toán đã gương mẫu tham gia hiến đất mở rộng đường. Đặc biệt, trên diện tích đất của gia đình ông có căn nhà gỗ rất đẹp, giá trị cao, vốn để sau này dùng làm nhà thờ. Nhưng khi



Cựu chiến binh Hoàng Minh Toán (người bên trái) vận động gia đình hiến đất làm đường.

cán bộ địa phương tới vận động, ông đã tự nguyện tháo dỡ mà không cần bồi thường. Chính hành động đẹp của người lính cựu đã thu hút đồng đội hội viên CCB và nhân dân trong thôn làm theo. Sau khi vận động, hội viên CCB thôn Tổng Xuyên đã hiến hơn 2.000m² đất thổ cư, phá bỏ hàng trăm cây ăn quả, hoa màu trị giá hàng tỷ đồng giúp địa phương hoàn thành xây dựng tuyến đường.

"Nhà tôi ở ngay đầu thôn, nếu như tôi cứ giữ căn nhà gỗ thì khuôn viên gia đình sẽ rất đẹp, nhưng nếu giữ lại thì tuyến đường qua thôn phải nắn cong, người dân đi lại sẽ không thuận tiện. Chính vì lý do đó tôi đã quyết định tháo tường bao, chặt cây ăn quả, tháo nhà gỗ và xây lùi công đầu vào gần 2m để tuyến đường được rộng rãi, thẳng tắp" - CCB Hoàng Minh Toán chia sẻ. CCB Vũ Đức Hoạt cho biết thêm: Giờ đây, khi đến thôn Tổng Xuyên, mặc dù đường chưa được trải nhựa xong vì công trình mới đang làm đến giai đoạn đặt cống thoát nước nhưng chỉ vài tháng nữa thôi khi tuyến đường hoàn thành người dân trong thôn có thể thoải mái đi lại, con cháu đi xa về cũng có chỗ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VŨ THƯ Tổ chức cắt tóc miễn phí cho người bệnh. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư được cắt tóc miễn phí. Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư phối hợp với Sơn Long Barbershop vừa tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho người bệnh. Chương trình do sự đồng hành của trung tâm tổ chức sự kiện Xuân Thành - Thế Phong và một số cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Tham gia chương trình, gần 90 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện được cắt tóc miễn phí. Những bệnh nhân nặng, gặp khó khăn về vận động được cắt tóc ngay tại giường bệnh. Bên cạnh đó, đồng đội người bệnh, người nhà bệnh nhân còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Việc làm này, ý nghĩa lớn, chương trình đã mang đến niềm vui, động viên người bệnh đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư đã kết nối, phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa hỗ trợ bệnh nhân như phát cơm, cháo miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, tết...

HOÀNG LANH

HỒNG QUÂN